
 

แถลงการณ์  แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) 
เรียน  พี่น้องเพื่อนครูที่เป็นสมาชิก กบข. ทุกท่านครับ 

 
         ตามมติท่ีประชุมองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อยื่นข้อเสนอ พรบ. กบข.ต่อ ส.ส.พีรพันธุ์ พาลุสุขและ
คณะ พร้อมท้ังขอพบนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพื่อยื่นหนังสือทวงถามการแก้ไขกฎหมาย กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ (กบข.) แต่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ไปราชการการต่างประเทศ   และคณะได้เข้าพบประธานรัฐสภาและ
ผู้แทนราษฎร  ในการรวมพลครั้งนี้มสีมาชิกเข้าร่วมประมาณ หน่ึงหมื่นคนและได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ท า
ให้รัฐบาลได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในความเดือดร้อนของพวกเราท่ีเป็นสมาชิก กบข. ได้มีเจ้าหน้าท่ีในท าเนียบ
รัฐบาลประสานงานกับตัวแทนของเครือข่ายสมาชิก กบข.ท้ัง ๑๒ องค์กร เพื่อเข้าพบปลัดส านักนายกรัฐมตรีคือ
ท่านธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องประชุมเรือนรับรองประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล  
เวลา ๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. โดยมีอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ  เจ้าหน้าท่ีกองทุน กบข. เข้าประชุมร่วมกัน ซึ่งคณะ
ตัวแทนเครือข่ายของพวกเราไปกันประมาณ ๒๕ คน ในการประชุมครั้งนี้ ยังไม่ข้อยุติแต่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป
และมีข้อสรุปเบ้ืองต้นดังนี้ 
 ๑. ทางรัฐบาล โดยท่านปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ศ.ธงทอง จันทรางศุ ได้รับฟังปัญหาจากพวกเราและจะน า
เร่ืองความเดือดร้อนไปน าเสนอท่านนายกรัฐมนตรี โดยด่วน 
 ๒. ตัวแทนของกรมบัญชีกลาง โดยนายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้มารับทราบความ
เดือนร้อนและชี้แจงแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางจะด าเนินการแก้ไขสูตรการคิดค านวณบ าเหน็จ บ านาญของ
ข้าราชการให้ได้รับความเป็นธรรม  ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ตัวแทนของหน่วยงานส านักปลัด
นายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลางท่ีมาเข้าร่วมได้เป็นสมาชิก กบข.เช่นเดียวกับพวกเรา 

๓. กรมบัญชีกลางได้น าผลงานวิจัยท่ีได้จ้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษามาแล้ว ผลงานวิจัยท่ีศึกษา
มาแล้วนั้น สมาชิก กบข. ท่ัวประเทศยังไม่ทราบผลงานวิจัยท่ีแท้จริง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เก็บเรื่องไม่น าเสนอให้
สมาชิก กบข. ทราบ ในท่ีประชุมครั้งนี้ เจ้าหน้าท่ีของกรมบัญชีกกลางท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการ ได้น าผลงานวิจัยมาให้ท่ีประชุมทราบเพียงบางประเด็น ซึ่งยังไม่ชัดเจน และสรุปผลงานวิจัย ได้ ๓ 
ประเด็นคือ ๑) แก้ไขสูตรค านวณ ใหม่ ส าหรับสมาชิกท่ีรับราชการก่อน ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ก่อนพรบ. 
ประกาศใช้  ๒) ให้สมาชิกลาออกได้ตามความสมัครใจ และคืนสิทธิไปใช้แนวค านวณ ตาม พรบ. พ.ศ. ๒๔๙๔ ๓) 
ปรับฐานค านวณเงินเดือนสุดท้ายเฉลี่ยใหม่ เพื่อความเป็นธรรม 



๓. ตัวแทนองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย ดร.วิศร์ อัครสันติกุล ได้น าเสนอแนวทางการคิด
ค านวณบ าเหน็จ บ านาญใหม่  คืนความเป็นธรรมแก่สมาชิก กบข. เมื่อเกษียณไปแล้วสามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและอยู่ได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม  

๔. พวกเราจะมาติดตามผลการด าเนินการ ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพวกเราอย่างไร และก าหนดวันเวลาท่ีจะไป
พบพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอทราบผลงานวิจัยอย่างละเอียดเพื่อน าไปประกอบในการแก้กฎหมาย 
ต่อไป (ซึ่งทาง คณะกรรมการด าเนินการจะนัดพวกเรามาอีกครั้งและจะแจ้งวัน เวลา สถานท่ี ก่อนท่ีจะด าเนินการ
อีกครั้งหนึ่ง)  

๕. คณะกรรมการด าเนินการจะเร่งสรุปเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้
สมาชิกทราบ โดยผ่านให้ตัวแทนแต่ละองค์กรอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแจ้งไปยังสมาชิกเครือข่ายแต่ละองค์กรทราบ 

๖. พวกเราชาวมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ท้ัง ๔๒ เขต จะต้องร่วมแรง ร่วมใจ ชี้แจงเชิญชวนสมาชิก
ทราบวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนครั้งนี้  เพื่อจะได้ตื่นตัวและออกมาเรียกร้องสิทธขิองตนเอง 

๗. เมื่อวันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ท่านอธิบดีกรมบัญชีกลางได้มาออกรายการทีวี
ช่อง ๑๑ โดยมีพิธีกร คุณ สุภาพ คลีขจาย ได้ซักถามประเด็นข้อดีข้อเสียของการเป็นสมาชิก กบข.  และมีแนวโน้มท่ี
รัฐบาลจะมีการแก้ไข สูตรการค านวณบ านาญให้กับสมาชิก กบข. ใหม่ ซึ่งผมได้ติดตามดูว่าท่านอธิบดีกกรมบัญชี
กลางยังตอบไม่ตรงประเด็นท่ีพวกเราได้ยื่นข้อเสนอไป  และเห็นว่าพวกเราควรติดต่อช่อง ๓  คุณสรยุทธ สุทัศนะ
จินดา เชิญตัวแทนฝ่ายองค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย และตัวแทนของกรมบัญชีกลางมาตอบข้อ
ซักถาม หรือประเด็นท่ีพวกเราที่เป็นสมาชิกได้รับทราบข้อเท็จจริง  

๘. ขอให้พี่น้องเพื่อนครูเชิญชวนเพื่อนครู ท่ีเป็นสมาชิก กบข. ช่วยสนับสนุนเงินเข้ากองทุนในการ
ขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนพี่น้องข้าราชการทุกสังกัดท่ีเป็นสมาชิกกบข. ต่อไป    
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